

ราคาน้ำตาลตลาดโลกเริ่มลด

อนท.ชะลอขายหวังรอขาขึ้น

ผู้จัดการรายวัน 360 - “อนท.”จับตา ราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกใกล้ซิด หลังราคาตลาดโลกเริ่มลดลงมาสู่ ระดับ 17 เซนต์ต่อปอนด์จากที่เคย ทำราคาไว้เฉลี่ย 20 เซนต์ต่อปอนด์ เหตุ ศก.โลกผันผวนหนัก ชะลอ ทำราคาล่วงหน้าไว้ชั่วคราวก่อนหวัง รอจังหวะขาขึ้นเพื่อไม่ให้กระทบ ต่อราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูใหม่ ขณะที่ ปริมาณอ้อยเข้าหีบฤดูผลิต 59/60 คาดปิดหีบเร็วๆ นี้ผลผลิตอ้อย ไม่ถึง 93 ล้านตัน

แหล่งข่าวจากกระทรวง อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด (อนท.)ได้ชะลอทำราคาขายน้ำตาล ทรายล่วงหน้าฤดูกาลผลิตปี 2560/61 ไว้ชั่วคราวหลังจากที่ได้ทยอยขาย ไปแล้วประมาณ 20% จากปริมาณ น้ำตาลทรายที่ อนท.บริหาร 8 แสน ตัน (โคเวตา ซ.) เนื่องจากปัจจัยเสี่ยง ทางเศรษฐกิจโลกค่อนข้างผันผวน ทำให้ราคาน้ำตาลทรายดิบเคลื่อนไหว ลดต่ำมาเฉลี่ยอยู่ที่ 17 เซนต์ต่อปอนด์

“ราคาก่อนหน้านี้ที่ขายไปทำ ราคาเฉลี่ยได้ 20 เหรียญฯ ต่อตัน หลังจากนั้นราคาน้ำตาลตลาดโลก ได้ลดต่ำต่อเนื่อง จึงต้องดูปัจจัย ต่างๆ ก่อนซึ่งยอมรับเศรษฐกิจโลก ผันผวนมากทั้งราคาน้ำมัน ค่าเงิน และความไม่แน่นอนของนโยบาย สหรัฐฯ ซึ่งหากเร่งขายในช่วงราคา ตกจะกระทบต่อการคำนวณราคา อ้อยขึ้นต้นปี 60/61 ให้ตกต่ำได้” แหล่งข่าวกล่าว

ทั้งนี้ ราคาน้ำมันในปัจจุบัน เริ่มกลับมาปรับราคาสูงขึ้นซึ่งจะเป็น ปัจจัยบวกที่จะมีผลให้ราคาน้ำตาล ทรายขยับราคาตามเนื่องจากน้ำตาล เป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่มีการซื้อขาย เก่งกำไรและจะไปตามทิศทางราคาน้ำมัน ซึ่งขณะนี้ก็พบว่าราคาน้ำตาล ทรายซื้อขายส่งมอบเดือน พ.ค.61 เริ่มขยับมาสู่ระดับ 17.42 เซนต์ต่อ ปอนด์แล้ว อย่างไรก็ตาม การทำ ราคาดังกล่าวยังเชื่อมั่นว่าภาพรวม จะไม่กระทบต่อการคำนวณราคาอ้อย ขึ้นต้นปี 60/61 ให้ตกต่ำโดยคาดว่าจะ

ใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมาที่ราคาเฉลี่ย อยู่ระดับ 900-1,000 บาทต่อตัน สำหรับความคืบหน้าการเปิด หีบอ้อยฤดูกาลผลิตปี 59/60 ที่ได้ เปิดหีบตั้งแต่ ธ.ค.59 ล่าสุดโรงงาน ส่วนใหญ่ปิดหีบเกือบหมดแล้ว โดย เบื้องต้นเหลือเพียง 2-3 โรงงาน ที่ เปิดหีบเพื่อช่วยเหลือชาวไร้อ้อยที่ ยังคงมีอ้อยตกค้างเฉลี่ยที่เหลือจะ ผลิตอ้อยได้ประมาณวันละ 1 หมื่น ตัน โดยคาดว่าภายในวันที่ 24-25 เมษายนนี้น่าจะปิดหีบได้ทั้งหมด โดยปริมาณอ้อยที่เข้าหีบล่าสุดเมื่อ วันที่ 19 เมษายน มีปริมาณอ้อย เข้าหีบทั้งสิ้น 92.81 ล้านตัน โดย ประเมินว่าเมื่อปิดหีบอ้อยคาดว่าจะ มีอ้อยเข้าหีบประมาณ 92.9 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าปีที่ผ่านมาที่อ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น 94 ล้านตัน ส่วนผลผลิตน้ำตาลต่อ ตันอ้อย(ยิลด์) เฉลี่ย 107 กิโลกรัม ซึ่งเพิ่มกว่าปีก่อนทำให้ภาพรวมปริมาณ น้ำตาลทรายเฉลี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ 100 ล้านกระสอบหรือ 10 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา.